



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๗๗

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล)/ เลขาธิการมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาวิน มะโนชัย)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม  
วิชาการเกษตร/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นหน่วยงานปกติภายใต้การกำกับดูแลของคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และต่อมากองแผนงาน ได้หารือร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะผลิตกรรมการเกษตรและศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หารือร่วมกันในการทบทวนโครงสร้างเพื่อรองรับการหลอมรวมศูนย์กล้วยไม้ฯ โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านกล้วยไม้ของคณะ

คณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการรับศูนย์กล้วยไม้ฯ อยู่ภายใต้ “สำนักงานกิจการพิเศษ” โดยขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนย้ายหน่วยงานต่อไป

คณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติและมอบหมายให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้หลอมรวมศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อยู่ภายใต้ “สำนักงานกิจการพิเศษ” คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ให้กองแผนงานสรุปรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒) ให้กองการเจ้าหน้าที่ นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) พิจารณาตัดโอนอัตรากำลังเข้าสู่หน่วยงานใหม่และดำเนินการด้านกฎหมาย

๓) ให้กองคลัง ดำเนินการตัดโอนงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ เข้าสู่หน่วยงานใหม่

๒. มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) และรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาวิณ มะโนชัย) หรือร่วมกับ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร พิจารณาให้โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการ อพ.สธ.) เป็นภารกิจที่อยู่ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าควรอยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานใด เช่น คณะผลิตกรรมการเกษตร หรือสำนักวิจัยฯ และให้จัดส่งข้อสรุปให้กองแผนงานภายในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อที่กองแผนงานจะได้นำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ